

## LINH MỤC DƯỚI CÁI NHÌN CỦA TÍN HỮU

---

**T**rước kia khi chúng ta còn ở bên quê nhà, những liên hệ giữa Linh Mục và tín hữu luôn có một kiểu ngăn cách, ít khi chúng ta có dịp tiếp xúc hoặc trực diện với Linh Mục. Và đặc biệt trong vấn đề đối thoại giữa Linh Mục và tín hữu thì hầu như không có, và không được phép. Chúng ta thường lý luận rằng, Linh Mục là đại diện cho Thiên Chúa, nên Linh Mục nói gì là do Chúa nói, Linh Mục làm gì là do Chúa làm, phạm đến Linh Mục là phạm đến Chúa, coi chừng sẽ bị Chúa phạt chết! Ngay cả khi Linh Mục làm những điều sai trái, các tín hữu cũng không dám lên tiếng, cứ yên lặng tập nhân đức chịu vậy. Do đó, sự kính trọng đối với Linh Mục là tuyệt đối. Thế rồi, mỗi khi giáo dân làm điều gì không hợp, không theo đường hướng hoặc ý kiến của Linh Mục thì Linh Mục lại dùng quyền bính dọa nạt đòi “RÚT PHÉP THÔNG CÔNG” người tín hữu. Thế nhưng, khi chúng ta được may mắn định cư tại những quốc gia tự do như Hoa Kỳ, Gia Nã Đại hoặc các nước Âu Châu. Đặc biệt qua những biến cố thăng trầm của Giáo Hội, những tội ác mà các Linh Mục đã phạm như “âu dâm hoặc hãm hiếp” các nữ tu v.v. đã làm tổn thương Giáo Hội không ít về phương diện đức tin, luân lý, phong hoa và vật chất. Đồng thời, cũng chính vì những gương xấu đó đã làm cho ơn gọi tu trì giảm sút và nhiều tín hữu giáo dân đã xa lìa Giáo Hội. Cũng chính qua những biến cố này mà người tín hữu chúng ta có dịp nhận ra rõ nét hơn về con người Linh Mục.

Linh Mục vẫn là một con người nguyên vẹn hình hài: biết khóc, biết cười, biết đói, biết no, biết vui mừng, đau khổ, biết đối diện với những lúc đen tối của cuộc đời, và nhất là cũng có những khuynh hướng đam mê như tham, sân, si với đầy đủ lẽ bộ: hi, nộ, ái, ố của con người Linh Mục. Chẳng thế mà Linh Mục Michel Quoist trong cuốn “Prayer of life” mà tôi tạm dịch là “Lời Kinh Thấp Sáng Cuộc Đời”. Tác phẩm này đã được dịch sang 24 ngôn ngữ khác nhau và đã được in trên hai triệu ấn bản, và đã được phổ biến trên toàn thế giới. Trong cuốn sách này, Linh Mục Michel Quoist đã sống, đã cầu nguyện, đã suy nghĩ, đã cô đọng tất cả những kinh nghiệm quý báu của đời Linh Mục. Ngài đã viết ra với tất cả xác tín và chân tình để chia sẻ với những anh em Linh Mục khác nơi hạnh phúc, vui buồn, sướng khổ cũng như những gian truân mà Ngài đã gặp trong cuộc đời Linh Mục của Ngài.

Và dưới đây là “Lời Kinh Nguyện của một Linh Mục chiều Chúa Nhật”. Trong lời kinh này, Linh Mục Michel Quoist nói lên tất cả tâm tư của Ngài cũng như của nhiều anh em Linh Mục với sự yếu đuối lẫn sự cao cả của một đời hiến dâng. Có thể nói đây là lời kinh diễn tả một cuộc chiến đấu liên li nội tâm không ngừng của đời Linh Mục khi phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Sau đây là lời kinh nguyện thật người với những trần Trở của con người Linh Mục.

LẠY CHÚA,  
NÀY CON ĐÂY,  
MỘT BÓNG MỘT THÂN,  
YÊN LẶNG LÀM CON NGỘP THỔ,

CÔ ĐƠN LÀM CON BỤC NHỌC.

LẠY CHÚA,  
NĂM NAY CON ĐƯỢC 35 TUỔI ĐỜI,  
CON CŨNG CÓ MỘT THÂN THỂ NHƯ BAO NHIÊU NGƯỜI KHÁC,  
CÓ ĐÔI BÀN TAY RẮN CHẮC ĐỂ LÀM VIỆC,  
CON CŨNG CÓ MỘT QUẢ TIM ĐƯỢC DÀNH ĐỂ YÊU ĐƯƠNG.  
NHUNG CON ĐÃ HIẾN DÂNG CHO CHÚA,  
VÌ THẬT RA CHÚA ĐANG CẦN TRÁI TIM CỦA CON.  
NHUNG CHÚA ƠI! DÂNG NHƯ VẬY THẬT LÀ ĐAU KHỔ:

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI DÂNG THÂN XÁC CON CHO CHÚA, VÌ THÂN XÁC ĐÓ CON CŨNG CÓ THỂ DÂNG HIẾN CHO MỘT NGƯỜI KHÁC.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI YÊU MỘT NGƯỜI MÀ KHÔNG ĐƯỢC GIỮ LẠI CHO RIÊNG CON.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON BẮT ĐƯỢC MỘT BÀN TAY MÀ CON KHÔNG ĐƯỢC CẦM GIỮ LẠI LÂU.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON VỪA GÂY ĐƯỢC MỘT TÌNH CẢM THÌ CON PHẢI DÂNG NGAY LẠI CHO CHÚA.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON KHÔNG SỐNG CHO MÌNH CHỨT NÀO, MÀ PHẢI HOÀN TOÀN SỐNG CHO THA NHÂN.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI SỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC, GIỮA NHỮNG NGƯỜI KHÁC, MÀ CON PHẢI CÒN LÀ MỘT NGƯỜI KHÁC.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI LUÔN LUÔN BAN PHÁT MÀ KHÔNG ĐƯỢC TÌM CÁCH NHẬN LÃNH.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI MÀ CHẴNG HỀ CÓ MỘT AI TÌM ĐẾN VỚI CON.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI TỘI LỖI CỦA THA NHÂN, NHUNG CON LẠI KHÔNG CÓ QUYỀN TỪ CHỐI NHẬN LÃNH VÀ GÁNH CHỊU CHUNG.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON BIẾT ĐƯỢC NHỮNG KÍN NHIỆM CỦA TỘI NHÂN MÀ CON LẠI KHÔNG ĐƯỢC THỐ LỘ, CHO AI.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI SUỐT ĐỜI CON PHẢI LUÔN LÔI KÉO THA NHÂN VỀ VỚI CHÚA, CÒN CON KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MỘT AI LÔI KÉO CON DÙ CHỈ TRONG CHỐC LÁT.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI RA TAY NÂNG ĐỖ NHỮNG NGƯỜI YẾU ĐUỐI, TRONG KHI ĐÓ CHÍNH CON LẠI KHÔNG THỂ NƯƠNG TỰA VÀO MỘT NGƯỜI MẠNH HƠN.

- THẬT ĐAU KHỔ KHI CON PHẢI CÔ ĐƠN: CÔ ĐƠN TRƯỚC MỌI NGƯỜI, TRƯỚC TỘI LỖI VÀ NGAY CẢ TRƯỚC CÁI CHẾT.

LẠY CHÚA,  
NÀY CON ĐÂY,  
THÂN XÁC CON ĐÂY,  
VÀ TRÁI TIM CON ĐÂY.

XIN CHO CON CAO THƯỢNG ĐỦ ĐỂ VƯỢT LÊN KHỎI THẾ GIAN,  
XIN CHO CON CAN ĐẢM VÀ MẠNH MẼ ĐỦ ĐỂ NÂNG ĐỖ THẾ GIAN,  
XIN CHO CON TRONG SẠCH ĐỦ ĐỂ ÔM ẤP THẾ GIAN VÀO LÒNG MÀ KHÔNG HỀ MUỐN GIỮ NÓ LẠI CHO CON,  
XIN CHO CON TRỞ NÊN MÔI TRƯỜNG GẶP GỠ MỌI NGƯỜI,  
XIN CHO CON TRỞ NÊN MỘT CON ĐƯỜNG KHÔNG DỪNG LẠI Ở BẢN THÂN,  
ĐỂ NẾU CON CÓ TIẾP NHẬN AI CHỈ LÀ ĐỂ DẪN ĐƯA HỌ VỀ CÙNG CHÚA.

LẠY CHÚA,  
CHIỀU NAY KHI VẠN VẬT ĐỀU IM LẶNG,  
VÀ TRÁI TIM CON THẤY ĐAU NHÓI VÌ CÔ QUẠNH.  
KHI AI NẤY ĐANG NGHIỀN NÁT TÂM HỒN CON,  
MÀ CON LẠI BẤT LỰC KHÔNG THỂ LÀM HỌ THỎA MÃN,  
TRONG KHI, LẠY CHÚA!  
BAO NHIÊU KHỐN NẠN VỀ TỘI LỖI CỦA THẾ GIAN LÀ CẢ MỘT KHỐI NẶNG ĐANG ĐỀ TRÊN VAI CON,  
THÌ CON XIN THỬA LẠI VỚI CHÚA HAI TIẾNG “XIN VÂNG”  
KHÔNG PHẢI BẰNG MỘT GIỌNG ĐIỀU CỘT,  
NHƯNG VỚI MỘT TÂM HỒN KHIÊM CUNG,  
MỘT MÌNH CON TRƯỚC NHAN THÁNH CHÚA TRONG BUỔI CHIỀU NAY.

Hỡi Quý Tín Hữu, xin cầu nguyện cho Giáo Hội, nhưng cầu nguyện không chưa đủ, mà mọi người chúng ta cần can đảm nói lên những điều sai trái trong Giáo Hội.

Quý vị có nghĩ rằng qua biến cố thật đau thương và đáng buồn của Giáo Hội Hoàn Vũ hiện nay, Thiên Chúa muốn dùng biến cố này để làm cho bộ mặt của Giáo Hội, qua các vị chủ chăn được trở nên tinh tuyền, thánh thiện hơn không?

**Phạm Văn Hiến**  
**703-941-2374**

---

*Nguồn: Internet E-mail by Đinh Minh Tiến chuyển*

*Đăng ngày Thứ Ba, July 23, 2013  
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, SĐND, QL-VNCH*